

จากสิทธิมนุษยชนถึงยุทธวิธีในการโอบล้อมจีนของสหรัฐฯ

ดร.ฟารุก มะหะหมัด

ศูนย์อิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เมื่อมนุษย์รู้สึกถึงความต้องการในศักดิ์ศรีของตนเอง ในการทวงแหวนรักษา การสร้างความเข้าใจถึงมุมมองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเมื่อวันเวลาเปลี่ยนผ่านอำนาจถือ สิทธิในการกำหนดความชอบธรรมเกี่ยวกับกฎหรือ มาตรการ เรื่องกฎหมายภายใน หรือระหว่าง ประเทศ การปกป้องรักษาแบบพึ่งประสงค์ในบางครั้งกลับถูกมองว่าเป็นการกีดกันสิทธิของผู้อื่น ภายหลังที่มีการกำหนดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในเรื่องของสิทธิมนุษยชน หรือ ปริญญาสากล UDHA ในปี 1948 เพื่อสร้างความยุติธรรมหลังจากที่มวลมนุษย์ประสบพบเจอกับ ความโหดร้ายในสงครามโลกครั้งที่ 2

การกำหนดกฎหมายในเรื่องแบบนี้ในห้วงเวลาปัจจุบันที่ได้ถูกนำมาใช้แบบเลือก ปฏิบัติมากเสียกว่าที่จะนำมาปกป้องรักษาในความเป็นมนุษย์ เป็นที่รู้กันเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมเป็นเรื่องยากที่นักปกครองจะสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนทั้งหมด ประเทศที่มี ประชากรจำนวนมากศาลนับพันล้าน อย่างจีน หรือ อินเดีย หรือ ประเทศที่ไม่มีความมั่นคง ทางการเมือง อย่าง ปากีสถาน ความเด็ดขาด ในการปกครองของแต่ละประเทศนั้นเป็น สิ่งจำเป็นหากไม่ทำเช่นนั้น จะเป็นปัญหาภายในหรือที่มาแห่งความวุ่นวาย การรับรู้จากสื่อข้อมูล ข่าวสารจากประเทศที่เป็นศัตรูทางการเมืองเหมือนจ้องคอยหาทาง แทรกแซง บั่นทอนสร้าง ปัญหาให้กับคู่อริ อย่างกรณี อินเดียกับจีน อินเดียกับปากีสถาน จีนกับสหรัฐฯ หรือชั่วคราว ทางการเมือง อย่าง จีน สหรัฐฯ และ ปากีสถาน ความยุติธรรมในสังคมไม่มีใครทำได้สมบูรณ์ แบบ แต่ทุกประเทศทุกอย่างถูกสร้างความเหมาะสมให้เกิดขึ้นในตัวของมันเอง



แต่ในประเด็นระหว่างจีนกับสหรัฐฯจากรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาล สหรัฐฯภายใต้การนำคนปัจจุบัน ของนาย บารัค โอบามา ที่สร้างประเด็นที่น่าสนใจ กับเรื่องที่ได้ ยินบ่อดคงจะหนีไม่พ้น สิทธิมนุษยชนในจีน ด้วยกับความเป็นต่อในอำนาจทางสื่อ จีนมี ประชากรมากขนาดเกินพันล้านมีระบบการปกครอง แบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลสามารถทำได้ขนาด นี้ ระบบระเบียบภายในเป็นไปตามเป้าประสงค์ของรัฐบาล เป็นการใช้ระบบการปกครองที่

ถูกต้องเหมาะสมที่สุด หากที่จะให้จีนมีความสมบูรณ์แบบไปมากกว่านี้คงเป็นวิธีการหาทางจับผิดเป็นเรื่องที่กระทำงายที่สุด เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯพยายามสร้างประเด็นความสนใจในแง่ที่ไม่ดี

ภายหลังจุดเปลี่ยนผ่านการปกครองในระบบบราชวงศ์มาจนถึง ในช่วงปี 1960-70 พรรคคอมมิวนิสต์ จีนได้เริ่มที่จะก่อตัวขึ้น นับเป็นวิวัฒนาการทางด้านศิลปะทางการเมืองที่รัฐบาลจีนทำได้ในเวลานั้น เรื่องราวการสร้างกระแสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยการแทรกจากประเทศที่เป็นศัตรู ในอดีตการเรียกร้องประชาธิปไตยจีน เป็นเรื่องยากที่จะให้มันเป็นไปแนวรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ อดอาหาร ประท้วง ผลจากการเข้ามาแทรกแซงภายในพยายามเปลี่ยนมุมมองความคิด นอกจากประเทศจีนแล้วยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่โดนคุกคามในแบบลักษณะเช่นนี้ อย่างเช่น อิหร่านภายหลังจากชัยชนะการเลือกตั้งของ นายมะห์มูด อะห์มะดีเนจาดี สื่อข้อมูลของประเทศที่เป็นศัตรูประโคมข่าวแบบต่อเนื่องแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลกระทบได้มากนัก

นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯกับประเทศจีน การสร้างประเด็นมีขึ้นหลายครั้ง นับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา **พฤติกรรมการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เพื่อบั่นทอน ความน่าเชื่อถือ**

ในปี 1992 นาย บิลคลินตัน อดีตประธานาธิบดี เคยพูดจาตีเนียน รัฐบาลจีน ในเรื่อง สิทธิมนุษยชน ต่อมาหลังจากนั้นเมื่อได้ครองตำแหน่งผู้นำก็สร้าง ความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีน ต่อมาในปี 2008 อดีตประธานาธิบดี จอช บุชเดินทาง เยือนประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พุดวิจารย์รัฐบาลจีนอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน แสดงออกทางวาจาในการต่อต้านอย่างแข็งขันในเรื่องนี้ และยังไม่เห็นด้วยที่จีน กักขัง กลุ่มผู้ต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตย แต่หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามาใน ประเทศจีนเพื่อร่วมพิธีเปิด มหกรรมกีฬา ซัมเมอร์ โอลิมปิก ต่อจากนั้นในปี 2009 นาง ฮิลลารี คลินตัน เดินทางเยือน จีนเป็นครั้งแรก และได้กล่าวว่า "เรื่องสิทธิมนุษยชนใน จีนไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ และมลภาวะโลกร้อน คำพูดของ อดีต ผู้นำสหรัฐฯ จากที่ผ่าน ไม่มีความสมดุลง เกี่ยวกับการนโยบายที่มีต่อจีน

ในส่วนของรัฐบาลจีนการเข้าแทรกจากภายนอกคงเล่นงานจีนได้ยากแต่เป็นเรื่องที่จีนไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างว่า สหรัฐฯต้องการอะไร ความเสมอภาคทาง สังคม..... ความพยายามที่จะสร้างความวิตกกังวลให้ดูระส่ำระสาย ให้เป็นภาพที่ปรากฏ ออกสู่สายตาชาวโลก ทั้งสองประเทศสหรัฐฯกับจีน ยังคงอยู่ในช่วงรอยต่อ ยังรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสิ่งที่พยายามทำให้จีนเกิดข้อต่างพร้อย การค้าระหว่างทั้งสองประเทศ สูงถึง 2 ล้านบิลเลียน ในปี 1979 เพิ่มขึ้น 457ล้านบิลเลียน ในปี 2010 เป็นการขยายตัวทางการค้าที่เติบโตมากที่สุดในรอบ 30 ปี

การเข้าแทรกแซงในทิเบต

อินเดียให้ที่พักพิง ดาไลลามะ และประเด็นที่สหรัฐฯต้องการให้ความช่วยเหลือ และสร้างความไม่พอใจให้กับจีนในหลายครั้งที่ผ่านมา นับเป็นจุดสนใจเกี่ยวกับกรณี ที่ ชาวทิเบต เรียกร้อง ประชาธิปไตย นั้นเป็นสิ่งที่เยาวชน นักศึกษาในทิเบตได้กระทำลงไปนั้นเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่โดยส่วนใหญ่อคิดว่าการอยู่ภายใต้จีนนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้ว หากทิเบตแปรเปลี่ยนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ยังมองภาพไม่ออก อะไรคือสิ่งที่มันจะดีขึ้น เพราะมันยังหาเหตุผลรองรับไม่ได้ ทิเบต เป็น ชนชาติที่มีความเป็น มองโกลเลียน แบบเต็ม

ตัว ในภูมิภาคเอเชียใต้ ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมี เนปาล ภูฏาน ชาว มานิปูเลีย เป็นชนกลุ่มน้อยในอินเดีย ทั้งหมดมี วัฒนธรรม ทางศาสนาที่ใกล้เคียงกันมาก ด้วยความเป็น มองโกลีเยน ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันต่างเห็นด้วยที่ทิเบตควรจะอยู่ในอ้อมอกของจีน ทั้งหมดคือการเข้าแทรกแซง จากภายนอก จีนยังคงกล่าวหา อินเดีย และ สหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังในหลายๆ เหตุการณ์

กระแสการเรียกร้องประชาธิปไตยในทิเบตมีขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยครั้งช่วงเวลาที่ประเทศจีนเป็นเจ้าของภาพจัดกีฬาโอลิมปิก มีการต่อต้านจากชาวทิเบตในหลายพื้นที่ทั่วโลกในอินเดีย เคยมีเหตุการณ์รุนแรงถึงขนาดจุดไฟเผาตัวเอง ในประเทศ เนปาล มีการเคลื่อนไหวของเยาวชนเกี่ยวกับเสรีภาพในทิเบต แต่ถึงอย่างไรรัฐบาลจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ ต้องมาเจอกับการคุกคามทางการเมือง ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามสร้างมายาคติทางการเมืองให้กับจีนเป็นเรื่องที่สหรัฐฯ หาจุดอ่อนของจีนแบบไม่ควรจะเป็น

จีน สหรัฐฯ ยุทธศาสตร์ในเอเชีย แปซิฟิก

การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลจีนในส่วนของภัยคุกคามทางการเมือง ศักยภาพเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำหน้าไปไกลแต่ต้องเจอคู่แข่งอย่างสหรัฐฯที่กำลังการสร้างพันธมิตรทางการทหารในภูมิภาคทะเลจีนใต้หรือการเข้ามาในเขตพื้นที่ผลประโยชน์ของจีนนั้นไม่ได้สร้างผลกระทบอันใดมากนักเกี่ยวกับนโยบายในภูมิภาคนี้ของรัฐบาลเบอจิ้น แต่สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลีย ในเดือน พฤศจิกายน 2011 มีการเสนอทหารประจำการถึง 2,500 นาย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาเส้นทางลำเลียงทรัพยากร ที่มาจาก แอฟริกา และเอเชียตะวันตก (ภูมิภาคอาหรับ) คงจะเป็นยุทธศาสตร์ การโอบล้อมของสหรัฐฯ เพื่อสร้างความขัดขวางผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้เนื่องด้วยเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญเส้นหนึ่งของโลก

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับฟิลิปปินส์ทั้งสองประเทศเคยมีสนธิสัญญาทางการทหารในปี 1991 สหรัฐฯมีผลประโยชน์ในเรื่องทรัพยากรในฟิลิปปินส์ เคยมีความร่วมมือทางการทหารในหลายครั้งที่ผ่านการใช้กำลังปกป้องในสิ่งที่ตนต้องการ เพื่อปกป้องพลังงานสำรองจำนวนมหาศาลในภูมิภาคนี้ และสหรัฐฯได้เสนอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ สงวนท่าทีในเรื่องของความตึงเครียดระหว่างจีนในภูมิภาคนี้ นางฮิลลารี คลินตัน เดินทางเยือนกรุงมะนิลา กับคำแถลงการณ์ที่ดูระส่ำระสายถึงการแสดงความรักชาติ พุดซำๆไปมาว่ากองทัพสหรัฐฯมีความพร้อมในทุกๆสถานการณ์ เหมือนเป็นการแสดงตัวว่าจะต้องผูกขาดกับฟิลิปปินส์แบบถาวร เพื่อสิ่งที่ตนเองต้องการ การใช้กำลังทหารที่คอยโอบล้อมจีนอยู่ในขณะนี้ เป็นกุศโลบายที่รัฐบาลจีนเองพอที่จะเข้าใจถึง ยังรวมไปถึงการที่สหรัฐฯสร้างพันธมิตรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง อินเดียกับเวียดนาม และยังคงเคยมีการซ้อมรบทางทะเลในเขตพื้นที่มหาสมุทรอินเดีย ระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯกับ อินเดีย ในส่วนของเวียดนามมีความร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯในปี 2011

การหาทางกำจัดยับยั้งการแพร่อำนาจวิธีการที่พยายามโอบล้อม สร้างมิตร บั่นทอนศัตรู กำลังทหารที่ควรมีไว้เพื่อความเสมอภาค ข่มขู่ก็พอแล้ว ไม่ต้องถึงขนาดเปิดฉากสงคราม คงเป็นไปได้ยาก โลกยังไม่ถึงขั้นวิกฤติในเรื่องของพลังงานและเมื่อวันนั้นมาถึงทุกอย่างอาจจะเป็นไปได้ การชวนชวายเป็นเตรียมเป็นทุนสำรองเอาไว้ในภายภาคหน้าคือ

สิ่งจำเป็น หรือผู้นำประเทศที่ต้องสร้างผลงานทำยอดให้กับตนเองในช่วงเวลาของการบริหาร
ประเทศ คงเป็นผลประโยชน์ของแต่ละชาติที่ต้องการไว้ครอบครอง